

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

Đặng Văn Dũng*

Năm 2018, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đấu thầu thành công và ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Chính sách và giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030", Mã số: KX.01.38/16-20. Đây là đề tài thuộc Chương trình: "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", Mã số: KX.01/16-20. Đề tài sẽ được triển khai trong 24 tháng (từ 6/2018 – 5/2020), với tổng kinh phí 2.730 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đặng Văn Dũng.

Các thành viên tham gia: 1) PGS.TS. Đặng Văn Dũng 2) TS. Đinh Thị Mai Anh 3) GS.TS. Nguyễn Đại Dương 4) PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc 5) PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương 6) TS. Nguyễn Ngọc Toàn 7) TS. Đặng Hà Việt 8) TS. Võ Văn Vũ 9) ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 10) BS. Trần Văn Lý.

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: Viện Khoa học TDTT, Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Trường Đại học Lao động - Xã hội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Cục Bảo trợ xã hội, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An.

Mục tiêu của đề tài: 1) Làm rõ cơ sở lý luận về chính sách và thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT ở các trung tâm văn hóa đô thị; 2) Đánh giá thực trạng chính sách và thích ứng TDTT đối với người khuyết tật ở các trung tâm văn hóa đô thị; 3) Dự báo và đề xuất chính sách, giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT ở các trung tâm văn hóa đô thị cho tới năm 2030.

Các nội dung nghiên cứu chính: 1) Cơ sở khoa học nghiên cứu về thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT; 2) Cơ sở khoa học về chính sách thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT; 3) Kinh nghiệm chính sách TDTT đối với người khuyết tật của một số



Theo thống kê, Việt Nam là 1 trong những nước có số lượng người khuyết tật cao nhất khu vực Châu Á, chính vì vậy, nghiên cứu chính sách và giải pháp đối với người khuyết tật, tạo hành lang pháp lý cho họ hòa nhập xã hội là vấn đề cần thiết và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc

quốc gia trên thế giới và bài học áp dụng cho Việt Nam; 4) Đánh giá khả năng, nhu cầu, thực trạng và điều kiện bảo đảm tham gia hoạt động TDTT của người khuyết tật ở các trung tâm văn hóa đô thị; 5) Thực trạng chính sách thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT từ năm 2011 (từ khi Luật người khuyết tật có hiệu lực) đến nay; 6) Các yếu tố ảnh hưởng đến thích ứng TDTT của người khuyết tật ở các trung tâm văn hóa đô thị; 7) Dự báo triển vọng phát triển TDTT thích ứng cho người khuyết tật ở các trung tâm đô thị cho tới năm 2030; 8). Đề xuất chính sách, giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030.

Quy mô khảo sát: Đề tài được tiến hành khảo sát tại 7 tỉnh, với 2500 mẫu được phân bổ ở các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang.

Các sản phẩm chính của đề tài: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; Báo cáo tóm tắt; Báo cáo kiến nghị đề xuất chính sách và giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030; 01 bản thảo sách chuyên khảo "Thể dục thể thao thích ứng"; 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước; 01 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài; Hỗ trợ đào tạo 01 NCS và 02 học viên cao học.

*PGS.TS, Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh